



Tài liệu

SINH HOẠT CHI ĐOÀN

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH QUẢNG NINH

THÁNG 4
2019

NỘI DUNG CHÍNH



Truyền thống



Nhân vật lịch sử



Theo dòng lịch sử



Góc kỳ năng



Định hướng hoạt động





Truyền thống

Ý nghĩa ngày 30/4 Giải phóng miền Nam

Ngày 30/4/1975, đại thắng mùa xuân đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV tháng 12/1976 đánh giá: “Năm tháng sẽ trôi qua nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”. Hay đánh giá của đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Trong quá trình cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng, ba cái mốc chói lọi bằng vàng: Tổng khởi nghĩa tháng Tám, chiến thắng Điện Biên Phủ và chiến thắng mùa xuân 1975, đại thắng mãi mãi sáng ngời trong sử sách. Nhân dân Việt Nam đã làm nên câu chuyện thần kì tưởng chừng không thể làm được giữa thế kỷ XX. Lần đầu tiên trong lịch sử, một dân tộc vốn là thuộc địa, nửa phong kiến, kinh tế kém phát triển, đánh thắng những cường quốc, đế quốc chủ nghĩa chủ yếu bằng sức của chính mình, nêu một tấm gương anh dũng, bất khuất, trí tuệ, tài năng trước toàn thế giới”.

Đại thắng mùa xuân năm 1975, như nhận định của Đảng ta là một sự kiện quan trọng có tầm quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc, làm nức lòng bạn bè và nhân dân tiến bộ khắp năm châu bốn biển. Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại đại hội lần thứ IV cũng chỉ rõ:

30.4.1975
Các cánh quân thần tốc thọc sâu, tiến thẳng vào chiếm các mục tiêu quan trọng trong Sài Gòn - Gia Định: Dinh Độc lập (Phủ Tổng thống ngự), Bộ Tổng tham mưu và Khu Bộ tư lệnh các binh chủng của địch, sân bay Tân Sơn Nhất, Đài phát thanh, Biệt khu thủ đô và Tổng nha cảnh sát.

10:45
 Chiếc xe tăng 843 húc cổng phụ nhưng bị kẹt lại. Chiến sĩ lái xe Bùi Ngọc Vân chạy lên lầu 2 phát lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam. Xe tăng 390 húc đổ cánh cổng chính của Dinh.

11:30
 Đồng chí Bùi Quang Thận kéo lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam lên cột cao nhất.

13:20
 Dương Văn Minh đọc bản tuyên bố đầu hàng không điều kiện qua Đài phát thanh.

Thực hiện: Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh
 Nguồn: 100 câu hỏi đáp về chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, NXB Văn hóa - Văn nghệ.
 Hỏi đáp Lịch sử Việt Nam, tập 9, NXB Trẻ.

“Đối với thế giới, thắng lợi của nhân dân ta đã đập tan cuộc phản công lớn nhất của tên đế quốc đầu sỏ chĩa vào các lực lượng cách mạng kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, đẩy lùi trận địa của chủ nghĩa đế quốc, mở rộng trận địa của CNXH, phá vỡ một phòng tuyến quan trọng của đế quốc Mỹ ở Đông Nam Á, làm đảo lộn chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chúng, đẩy Mỹ vào

tình thế khó khăn chưa từng thấy, làm yếu hệ thống đế quốc chủ nghĩa, tăng thêm sức mạnh và thế tiến công của các trào lưu cách mạng thời đại, đem lại lòng tin và niềm phấn khởi cho hàng trăm triệu người trên khắp trái đất đang đấu tranh vì hòa bình độc lập dân tộc, dân chủ và CNHX”.

Cách mạng thế giới, đặc biệt phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, bao giờ cũng quanh co phức tạp nhưng không ngừng phát triển. Gần bốn thập kỷ qua, trong cục diện quốc tế đã mở ra một thời kỳ mới mà nhân dân tiên bộ gọi là “thời kỳ sau Việt Nam”. Việt Nam - ngọn cờ tiên phong, ngọn cờ vẫy gọi những người lao động nghèo khổ và các dân tộc bị áp bức trên thế giới đang đầy rẫy bất công và bạo ngược



Nhân vật lịch sử

Tổng Bí thư thời đầu đổi mới

Nguyễn Văn Linh

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ghi nhận Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh có những đóng góp hiệu quả vào việc kiến tạo sự chuyển hướng đường lối chiến lược của Đảng, là người khởi xướng chủ chốt sự nghiệp đổi mới của Đảng và nhân dân.

- 1/7/1915:** Ra đời trong một gia đình công chức yêu nước tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Tên thật là Nguyễn Văn Cúc (Mười Cúc).
- 1929:** Tham gia phong trào học sinh Đoàn Hải Phòng do Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng lãnh đạo.
- 1/5/1930:** Tham gia rải truyền đơn chống thực dân Pháp, bị bắt và kết án tù chung thân đày đi Côn Đảo.
- 1936:** Được chính quyền thực dân Pháp trả tự do; gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương.
- 1941:** Bị thực dân Pháp bắt ở Vinh và đày đi Côn Đảo lần thứ 2.
- 1945:** Cách mạng Tháng Tám thành công, trở về hoạt động ở Nam Bộ.
- 1949-1960:** Ủy viên và quyền Bí thư Ban Thường vụ Xứ ủy Nam Bộ.
- 1960-1975:** Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Cục miền Nam.
- 1976-1985:** Trưởng ban Dân vận Mặt trận Trung ương, Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
- 12/1986 đến 6/1991:** Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng khóa VI, khởi xướng và lãnh đạo thực hiện thành công đường lối Đổi mới của Đảng trong bối cảnh quốc tế và trong nước cực kỳ phức tạp, khó khăn.
- 27/4/1998:** Mất tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nét nổi bật trong phong cách lãnh đạo:

- ▶ Nhà lãnh đạo kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực tác giả của loạt bài "Những việc cần làm ngay", khơi dậy một phong trào nhân dân và báo chí cả nước phát huy quyền công dân, quyền dân chủ đấu tranh chống tiêu cực, đưa sự nghiệp đổi mới đến thành công.
- ▶ Tác phong tỉ mỉ, cụ thể, dân chủ; bám sát và rất chú trọng tổng kết thực tiễn.

10 năm Đảng Cộng sản Việt Nam, báo Nhân Dân



Theo dòng lịch sử

01/10 Ngày Quốc tế Người cao tuổi

10/10/1954 Ngày giải phóng thủ đô

13/10 Ngày thành lập doanh nhân
doanh nghiệp Việt Nam

14/10/1954 Ngày thành lập Đài Phát
thanh và Truyền hình Hà Nội
14/10/1930 Ngày thành lập Hội Nông dân
Việt Nam

15/10 Ngày Thành lập Hội Liên hiệp
Thanh niên Việt Nam
15/10/1930 Ngày truyền thống công tác
Dân vận của Đảng

20/10/1930 Ngày thành lập Hội Liên hiệp
phụ nữ Việt Nam



Góc kỹ năng

KỸ NĂNG TỔ CHỨC TRẠI THANH, THIẾU NIÊN

MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

Trại là hình thức hoạt động thích hợp với thanh thiếu niên. Thanh thiếu niên thích giao lưu thông qua hoạt động tập thể, thích khám phá những điều mới lạ, gần gũi với thiên nhiên và vận dụng những hiểu biết của mình trong cuộc sống, lao động, sáng tạo. Trại sẽ đáp ứng được nhu cầu sở thích cuat ttn và nâng cao hiểu biết mọi mặt, rèn luyện những kỹ năng cần thiết trong hoạt động xã hội

Trại là hình thức lập “làng” lưu động mà ngày xưa dân du mục thường dùng, quân đội thường đóng trại trong các cuộc hành quân, các tổ chức Đoàn thể, trường học hay dùng các hình thức trại để tổ chức các cuộc liên hoan họp bạn, tổng kết mừng công, tập huấn chuyên đề ...

Trại là nơi ttn hoà nhập vào tập thể với các hình thức “ học mà chơi, chơi mà học”. Hoạt động của trại thường mang tính đồng đội cao, vì vậy rèn luyện được tổ chức kỷ luật, trách nhiệm của mỗi thành viên đối với cộng đồng, xây dựng được bầu không khí thân ái, Đoàn kết gắn bó trong quá trình hoạt động ở trại và sau những ngày cắm trại

KỸ NĂNG TỔ CHỨC TRẠI

1. Một số loại hình chủ yếu

Trại du ngoạn: thường gắn với các hoạt động tham quan, dã ngoại, picnic, thường tổ chức với mục đích nghỉ ngơi, thư giãn

Trại ngắn tổ chức trong những khoảng thời gian từ 1 đến 2 ngày với mục đích học tập, thay đổi không khí sinh hoạt hoặc tham gia công tác xã hội tại địa phương đó

Trại tập huấn: nhằm mục đích huấn luyện cho thanh thiếu niên về chuyên môn, về kỹ năng nghiệp vụ công tác hoạt động

Trại bay: Dùng cho những hoạt động dài ngày ở nhiều địa điểm khác nhau. Có nơi gọi là trại cơ động, chỉ trò chơi cho ttn thực sự tháo vát, có sức khoẻ và giỏi về công tác hoạt động xã hội

Hội trại thi tài: thường được tổ chức gắn với những địa phương đơn vị tổ chức với mục đích nâng cao kiến thức nghề nghiệp, tay nghề chuyên môn bằng những hình thức thi thử tài năng, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau.

Hội trại truyền thống: là hình thức hoạt động sáng tạo của phong trào ttn giúp cho ttn nhận thức rõ hơn về truyền thống của Đảng, dân tộc, Đoàn, hội, đơn vị địa phương tạo cho họ cảm xúc sâu sắc, khơi dậy trong họ niềm tin đi tới tương lai. Hội trại truyền thống thường được tổ chức vào những ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại khác

Trại liên hoan họp bạn: nhằm mục đích hội họp những người có cùng sở thích, nhu cầu, ý tưởng, cùng lứa tuổi hay cùng nghề nghiệp nhằm giao lưu trao đổi kinh nghiệm. Trại liên hoan họp bạn có thể tổ chức quy mô lớn (tỉnh, khu vực, quốc gia)

2. Chuẩn bị cho một hội trại

Xác định mục tiêu và thời điểm tổ chức trại, đặc điểm loại trại, chủ đề của trại, quy mô trại, thành lập ban chỉ huy trại

Xây dựng kế hoạch chương trình chi tiết thảo luận và thống nhất trong tập thể lãnh đạo hoạt động

Làm việc với chính quyền địa phương hay lãnh đạo các đơn vị nơi cắm trại

Thông báo chủ trương, kế hoạch, chương trình cho các đơn vị tham gia để xúc tiến các hoạt

động chuẩn bị cho cuộc đi trại

Trước ngày đi trại (hoặc khi khai mạc hội trại) cần họp ban chỉ huy trại để đánh giá tình hình chuẩn bị , bỏ khuyết kịp thời những thiếu sót , đảm bảo cuộc đi trại diễn ra theo đúng kế hoạch , chương trình đã thống nhất

3 . Phương pháp xây dựng kế hoạch cho một cuộc cắm trại

Kế hoạch gồm ba phần chính sau:

- Phần thứ nhất : Xác định mục đích , yêu cầu cụ thể .
- Phần thứ hai :Xác định nội dung , biện pháp

Chủ đề trại

Quy mô , thời gian địa điểm

Đối tượng , thành phần tham gia

Những nội dung diễn ra trong quá trình tổ chức trại

Phương pháp thực hiện từng nội dung

Trách nhiệm của các đơn vị tham gia hội trại

- Phần thứ ba : Công tác chỉ đạo thực hiện

Phân công trách nhiệm cụ thể trong quản trò chuẩn bị và tổ chức thực hiện cho ban chỉ huy trại (từng tiểu ban , từng thành viên)

Công tác chuẩn bị : tiến độ thời gian , yêu cầu đạt được của từng đơn vị tham gia

Căn cứ vào kế hoạch xây dựng ct chi tiết cho các hoạt động ở trại từ đó phân công thực hiện khép kín

Để đảm bảo thống nhất trong quản trò thực hiện các nội dung của trại cần thiết phải xây dựng nội dung và thể lệ các cuộc thi , hội thi (nếu có) và phổ biến trước cho các đơn vị , cá nhân tham gia trại

4 . Một số hoạt động cơ bản có thể tổ chức ở hội trại

Tùy theo loại trại , mục đích yêu cầu của trại mà đề ra những hoạt động thích hợp

a.Các trò chơi tập thể

- Trò chơi lớn : tổng hợp nhiều trò chơi với quy mô lớn , nhiều người chơi trong phạm vi địa bàn rộng , thời gian kéo dài (có thể sử dụng dấu đi đường , truyền tin , mật thư)

- Các trò chơi dân gian , trò chơi nhỏ ,

b.Các cuộc thi

Thi trò chơi

Thi dựng lều nhanh , trại đẹp

Thi truyền tin (morse , semaphore)

Thi thể thao , cờ tướng , cờ vua , cầu lông , bóng bàn , bóng chuyền , bóng đá , kéo co ...

Thi cắm hoa

Thi nấu ăn

Thi văn nghệ

Đồng diễn thể dục , võ thuật

c.Múa hát tập thể

d.Các cuộc gặp gỡ giao lưu giữa các đơn vị

e.Tham quan , viếng nghĩa trang

h.Lửa trại : tổ chức vào buổi tối với nhiều loại hình khác nhau

5.Lập chương trình của một cuộc thi cắm trại

a. Tập kết đến địa điểm hội trại

Kiểm tra lại số lượng người tham gia , các dụng cụ mang theo

Nghỉ 30 phút

Ban chỉ huy chỉ dẫn địa điểm dựng trại cho các đơn vị dựng trại

Có thể bắt đầu tập kết đến địa điểm thông qua trò chơi lớn , khi đến địa điểm dựng trại dùng mật thư hay truyền tin để chỉ dẫn cho các đơn vị vị trí dựng trại nhằm tạo không khí sôi động của trại

ngay từ những hoạt động trên

Các đơn vị dựng lều , cột cờ , lều chỉ huy , lều cứu thương , bố trí các địa điểm hoạt động ...
có thể tổ chức thi dựng lều nhanh giữa các đơn vị

b. Khai mạc trại

Các trại viên tập trung về địa điểm để làm lễ khai mạc

Chào c

Trại trưởng đọc lời khai mạc , nêu những mục tiêu nội dung và chương trình

Phát biểu chào mừng của đại biểu thanh niên của địa phương

Các hoạt động phục vụ cho lễ khai mạc : thể dục nhịp điệu , võ thuật , biểu diễn nghệ thuật

Các đại biểu và ban chỉ huy đi thăm các đơn vị và chấm trại lần 1

c. Các hoạt động trại : Tuỳ theo quy mô , thời gian , số lượng các đơn vị tham gia mà lựa chọn các tổ chức hoạt động trại cho phù hợp

d. Tổng kết , bế mạc

Công bố kết quả , giải thưởng cho các cuộc thi

Trại trưởng đánh giá kết quả của các đơn vị tham gia hoạt động và tuyên bố bế mạc

Hạ lệnh nhả trại , thu dọn đồ đạc , làm vệ sinh khu vực cắm trại , hành quân ra về

6. Một số kỹ năng phục vụ cho hoạt động trại

Trại viên phải biết thực hiện các loại gút

Gút đầu dây : đơn , kép , số 8

Gút nốt : dẹt , bò , thợ dẹt , nổi câu

Gút níu : mỏ chim , thòng lọng , sơn ca

Kỹ năng truyền tin

+ Truyền tin bằng morse : dùng tay , dùng còi , dùng đèn pin

+ Truyền tin bằng tín hiệu Semapore : dùng cờ theo quy định

Kỹ năng soạn thảo và dịch mật thư : dạng morse , danh Semapore, dạng chữ thay chữ , số thay chữ , dạng chuyển dịch vị trí , tọa độ , ẩn ngữ...



Định hướng

1. Tập trung tuyên truyền kết quả Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024 gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam; tuyên truyền sâu rộng chủ trương mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của thành phố Hạ Long và huyện Hoàn Bô
2. Triển khai các hội nghị tham gia ý kiến đóng góp vào các văn kiện đại hội Đngr các cấp
3. Đoàn các cấp tổ chức cho Đoàn viên thanh niên tham gia ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên năm 2005.
4. Các cấp bộ Đoàn khối trường học ổn định tổ chức Đoàn, Hội, Đội để triển khai các nội dung công tác Đoàn và phong trào TTN theo năm học.
5. Rà soát và hoàn thiện các chỉ tiêu của bộ tiêu chí cấp tỉnh, cấp huyện và các báo cáo năm của các chương trình đang triển khai trong toàn đoàn,